

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๗ (๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชนู มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๑	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยนำข้อเสนอแนะกรรมการไป ปรับปรุงแก้ไขต่อไป	คณะกรรมการ ก ลั น ก ร อ ง กฎหมายลำดับ รอง รอง อธิการบดีฝ่าย วิชาการ และ งานนิติกร	ปรับปรุงแก้ไข ตาม ข้อเสนอแนะ ของกรรมการ แล้ว โดยอยู่ ระหว่างเสนอ นายกสภา มหาวิทยาลัย ลงนาม
๔.๒	การพิจารณาการกำหนด ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับงาน และระยะเวลา ของตำแหน่งประเภท ผู้บริหาร	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และ ระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหารและ นำข้อเสนอแนะกรรมการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	คณะกรรมการ บริหารงาน บุคคล และกอง บริหารงาน บุคคล	ปรับปรุงแก้ไข ตาม ข้อเสนอแนะ ของกรรมการ แล้ว
๔.๓	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกั่นกรอง กฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” คำสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกั่นกรองกฎหมาย ลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามเสนอ	งานนิติกร	อยู่ระหว่าง เสนอนายก สภา มหาวิทยาลัย ลงนาม
๔.๔	การพิจารณารายงานการ ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความ เสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และรายงานการ ติดตามแผนบริหารความ เสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๙ เดือน)	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และผลการรายงาน การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๙ เดือน) โดยให้ นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน และพัมนา สำนักงาน มาตรฐานและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	รับทราบ ข้อเสนอแนะ ของกรรมการ และนำเป็น แนวทางการ ดำเนินการ ต่อไป

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๕	การพิจารณาอนุมัติเงิน รายได้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติกรอบวงเงิน งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม โดยขอใช้งบประมาณจากเงินคงคลัง จำนวน ๒๐ ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น ๑) ค่า ก่อสร้างทางลาดหอบประชุม จำนวน ๑๕ ล้าน บาท และ ๒) ค่าออกแบบรวมถึงก่อสร้างของ มหาวิทยาลัยทั้งหมด ๕ ล้านบาท	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน และพัฒนา และ กองนโยบาย และแผน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ตามมติ

หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหา
ข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>